

ทำไมคนไทยจึงรักพระเจ้าอยู่หัว

เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลกว่า คนไทยทุกหมู่เหล่าต่างรักและเทิดทูน "พระเจ้าอยู่หัว" หรือ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช" โดยไม่ต้องมีใครมาบอก มาบังคับ หรือขอร้อง ดังนั้น ในวโรกาสมหามงคลที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๗ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแต่พระองค์ จึงขอเสนอสาระสำคัญเรื่อง "ทำไมคนไทยจึงรักพระเจ้าอยู่หัว" โดยจะชี้ให้เห็นว่า "ทำไมคนไทยจึงรักพระเจ้าอยู่หัว" ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์ให้เป็นที่ปรากฏสืบไป

พระเจ้าอยู่หัวของเรา ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ประเสริฐสุด นับแต่พระองค์ทรงครองราชย์จวบจนถึงปัจจุบันเป็นเวลายาวนานถึง ๖๘ ปี ได้ทรงเพียรบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ สมดังพระปฐมบรมราชโองการที่ว่า "เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" พระราชกรณียกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทรงปฏิบัติมาโดยตลอด ก็คือ การเสด็จฯ เยี่ยมเยียนพสกนิกรทุกหนแห่งทั่วประเทศ โดยมีได้ทรงคำนึงถึงสถานะ เชื้อชาติหรือศาสนา ทรงปฏิบัติต่อพสกนิกรด้วยพระเมตตาสูงยิ่ง มิได้ถือพระองค์ ทรงเปิดโอกาสให้พสกนิกรได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด ผู้ใดมีปัญหาทุกข์ยากเดือดร้อนก็พระราชทานความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ สมดังที่พระองค์เคยมีพระราชดำรัสไว้ว่า

*"ที่ใจของข้าพเจ้าในโลกนี้ คือการที่ได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้า นั่นคือคนไทยทั้งมวล."*

*"คนเราจะอยู่สุขสบายคนเดียวไม่ได้ ถ้าคนที่อยู่ล้อมรอบมีความทุกข์ยากเราควรแบ่งเบาความทุกข์ของเขาบ้าง"*

นี่คือน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยความรัก ความเมตตาต่อพสกนิกรเสมือนลูก พระองค์จึงทรงประทับอยู่ในหัวใจของชาวไทยทุกคน สมดังคำกล่าวของม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรีนครี ที่ว่า "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก่อน ๆ ทรงครองแผ่นดิน แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงครองหัวใจคน"

พระเจ้าอยู่หัวทรงรอบรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ อย่างแท้จริง และได้ทรงนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกร ดังปรากฏในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่าสี่พันโครงการ และที่สำคัญก็คือ ทรงคิดค้น *ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง* อันเป็นแนวทางการพัฒนาโดยให้ "คน" เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ปัจจุบันทั่วโลกต่างนำไปใช้ พร้อมทั้งยกย่องให้พระองค์ทรงเป็น "พระมหากษัตริย์นักพัฒนา"

คราใดที่บ้านเมืองเกิดวิกฤติ พระเจ้าอยู่หัวก็ทรงแผ่พระบรมเดชานุภาพพระงับดับเรื่องราวคลี่คลายวิกฤติน่าสันติสุขกลับคืนสู่สยามรัฐสีมา และสร้างความสามัคคีให้เกิดแก่คนในชาติ นอกจากนั้น พระองค์ยังได้พระราชทานพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ซึ่งเป็น "คำสอน" ที่ทรงคุณค่า เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้นำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุมิได้

พระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัว ยังมีอีกมากมาย กล่าวได้ว่า พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เคยพระราชทานกระแสว่า เหตุที่พระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักเพื่อคนไทยนั้นก็ด้วย *"...เราต้องตอบแทนความรักของประชาชนด้วยการทำมากกว่าพูด ทำทุกสิ่ง ทุกอย่างเพื่อจะบำบัดความทุกข์ของเขา เพราะเขาเป็นหลักพึ่งพาของพระมหากษัตริย์ตลอดเวลา..."*

พระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัวที่กล่าวมานั้น แสดงให้เห็นถึง การเป็น "ผู้ให้" ด้วยใจบริสุทธิ์ อีกทั้งทรงเป็น "ต้นแบบการให้ที่ยิ่งใหญ่" และด้วยการเป็น "ผู้ให้" ของพระองค์นี้เอง จึงทำให้คนไทยรักพระองค์ สมดังพุทธภาษิตที่ว่า "ทัง ปิโย โทติ ภาขันติ พุทฺ : ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก"

พี่น้องชาวไทยทุกท่าน เชื่อว่าทุกท่านคงรักพระเจ้าอยู่หัว ดังนั้น เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระเจ้าอยู่หัว อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราเจริญพระชนมายุครบ ๘๗ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้ ก็ขอให้ทุกท่านได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี โดยการ กระทำความดีให้ถึงพร้อมทั้งกาย วาจาและใจ เพราะนอกจากจะถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระองค์แล้ว ยังจะช่วยเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย และที่สำคัญก็คือ การกระทำความดีของทุกคน จะเป็นปัจจัยหนุนส่งให้ชาติไทยของเราพัฒนาไปสู่ความเจริญมั่นคง ร่มเย็นและสงบสุข สามารถธำรงความเป็น "ไทย" อยู่ได้อย่างมีเอกราช มีเอกลักษณ์ มีภราดรภาพ มีเกียรติและมีศักดิ์ศรี สมเป็นมนุษยชาติทุกประการตราบชั่ววันจิวันรันดร